



ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์
เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับชำนาญการ

ตามที่กรมส่งเสริมสหกรณ์แจ้งรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการประเมินบุคคล เพื่อเลื่อนขึ้น
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ นั้น

บัดนี้ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่สมัครเข้ารับการประเมินบุคคล
เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยได้ดำเนินการเป็นไปตามประกาศ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
ระดับชำนาญการพิเศษ และระดับเชี่ยวชาญ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ และมติ อ.ก.พ.
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ในคราวประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ กรมส่งเสริมสหกรณ์
จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภท
วิชาการ ระดับชำนาญการ จำนวน ๑ ราย พร้อมชื่อเค้าโครงผลงาน สัดส่วนของผลงานในสวนที่ตนเองปฏิบัติ
และรายชื่อผู้ร่วมจัดทำผลงาน รวมทั้งข้อเสนอแนวคิดที่จะเสนอขอประเมิน มาเพื่อทราบ ดังบัญชีรายละเอียด
แนบท้ายประกาศ และขอให้ผู้ได้รับการคัดเลือกจัดส่งผลงาน และข้อเสนอแนวคิดที่จะเสนอ
ขอประเมินไปยังกองการเจ้าหน้าที่ ภายใน ๖๐ วัน นับตั้งแต่วันประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก
(ภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๗)

ทั้งนี้ หากผู้ใดมีข้อทักท้วงให้ดำเนินการเป็นไปตามนัยหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๕
ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๗

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ)
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

บัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

ตำแหน่งที่ ก.พ. กำหนดเป็นตำแหน่งที่ปรับระดับสูงขึ้นได้ จากระดับเริ่มต้นของสายงาน				ผู้ครองตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก			ชื่อผลงาน	ข้อเสนอแนวคิด
ลำดับ ที่	ตำแหน่ง เลขที่	ตำแหน่ง	สังกัด	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	สังกัด		
๑	๑๔๐๖	นักวิชาการสหกรณ์ ชำนาญการ	กลุ่มส่งเสริมและพัฒนา ธุรกิจสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัด ฉะเชิงเทรา	นางสาวสุภัค อัครวิทยานันท์	นักวิชาการสหกรณ์ ปฏิบัติการ	กลุ่มส่งเสริมและพัฒนา ธุรกิจสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัด ฉะเชิงเทรา	เรื่อง การจัดทำแผนปรับปรุงกิจการของสหกรณ์ การเกษตรปฏิบัติที่ดินสนามชัยเขต จำกัด และ สหกรณ์บ้านมั่นคงสองคลอง จำกัด เพื่อแก้ไข ปัญหาขาดทุนสะสม สัดส่วนของผลงานที่ปฏิบัติ ร้อยละ ๘๐ ผู้ร่วมจัดทำผลงาน - นายชรินทร์ ไตรรัตน์วัฒนา - นางสาวเกวรินทร์ มณีฤทธิ์	เรื่อง แนวทางการเพิ่มปริมาณธุรกิจของ สหกรณ์การเกษตรบ้านนายาวสามัคคี จำกัด